



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 34/2546

## เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 28 ตุลาคม 2546

นายบัณฑิต นิจราน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและ แนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปีขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจยังปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวในเดือนสิงหาคม เช่น การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการส่งออก ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ ตัวลง ซึ่งคาดว่าเป็นการปรับตัวจากที่มีการเร่งตัวสูงมากในช่วงครึ่งแรกของปี

2. เสถียรภาพด้านต่างประเทศมีการปรับตัวดี โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ฐานะหนี้ต่างประเทศยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินบาท โน้มแข็งขึ้น ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทั้งด้านในและต่างประเทศของไทยที่เพิ่มสูงขึ้น

ในเรื่องการดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุนระยะสั้นที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในลักษณะเก็งกำไรนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า มาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ช่วยดูแลการปรับตัวของค่าเงินบาทมิให้สร้างความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

3. เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและพลังงานที่เร่งตัวขึ้นเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนกันยายนยังอยู่ที่ศูนย์เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ซึ่งยังคงเป็นผลจากค่าเช่าบ้านที่ลดลง หากไม่รวมค่าเช่าบ้าน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงขยายตัวร้อยละ 0.5

สำหรับในระยะ 8 ไตรมาสข้างหน้า คณะกรรมการฯ ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะ ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำของช่วงเป้าหมาย แต่ในระยะสั้นความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงต่ำกว่าเป้าหมายยังคงมีอยู่ แต่ไม่ได้แสดงถึงภาวะเงินฝืด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ จึงควรให้นโยบายการเงินอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายเช่นเดิมต่อไป

คณะกรรมการฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 ตุลาคม 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล โทร. 0 2283 6825 e-mail : [chanchap@bot.or.th](mailto:chanchap@bot.or.th)